



คำสั่งเทศบาลตำบลแร่
ที่ ๕๐๒ / ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแร่ ที่ ๕๖๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลแร่ ได้รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีการสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบและเพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ ราชการได้ ให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่ สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๖๙ และ ๒๗๑ เทศบาลตำบลแร่ จึงยกเลิกคำสั่งฯ ดังกล่าวข้างต้นและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ตามลำดับ ดังนี้

๑. นายประมง วงศ์สาย ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๕๖-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้รักษาราชการแทน ลำดับที่ ๑
๒. นางณัตตยา เวชวิฐาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๕๖-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้รักษาราชการแทน ลำดับที่ ๒

ให้ผู้รักษาราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือ ผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ ในกรณีที่มิมีกฎหมายอื่น แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ ราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษา ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้ คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางศรสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่